

Số: 02/BC-HĐND

Quan Hóa, ngày 20 tháng 4 năm 2020

### **BÁO CÁO**

**Kết quả thực hiện chế độ, chính sách và các điều kiện đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết số 183/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của Hội đồng nhân dân Tỉnh Thanh Hóa**

Thực hiện Công văn số 74/UBND-THKH ngày 06/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc báo cáo Kết quả thực hiện chế độ, chính sách và các điều kiện đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết số 183/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của Hội đồng nhân dân Tỉnh Thanh Hóa. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Quan Hóa báo cáo kết quả triển khai và thực hiện, cụ thể như sau:

**1. Công tác triển khai thực hiện chế độ, chính sách và các điều kiện đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết số 183/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của Hội đồng nhân dân Tỉnh Thanh Hóa.**

Ngay sau khi Nghị quyết số 183/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của Hội đồng nhân dân Tỉnh Thanh Hóa được ban hành. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã tích cực, chủ động tổ chức thực hiện nghị quyết. Thường trực HĐND huyện đã yêu cầu UBND huyện, UBND các xã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết.

Thường trực HĐND huyện giao UBND huyện ban hành văn bản hướng dẫn các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết; gửi Nghị quyết, các văn bản có liên quan đến các cơ quan, đơn vị, các Đại biểu HĐND huyện để tuyên truyền về nội dung, chế độ, chính sách và các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã.

Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa TT – TT và Du lịch huyện, thực hiện thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở và hệ thống công thông tin điện tử của huyện. Các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, niêm yết công khai Nghị quyết của HĐND tỉnh, văn bản triển khai của UBND tỉnh để các cấp, ngành, đại biểu Hội đồng nhân dân, người dân biết, hiểu rõ và thực hiện Nghị quyết.

**2. Những kết quả đạt được; khó khăn vướng mắc và nguyên nhân**

**2.1. Kết quả đạt được**

- Nghị quyết số 183/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của Hội đồng nhân dân Tỉnh Thanh Hóa đã ban hành là phù hợp với các quy định của pháp luật,



là cơ sở quan trọng cho HĐND các cấp xây dựng dự toán chi tiêu cho hoạt động của HĐND trong năm. Các chế độ chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của HĐND được thực hiện cơ bản đầy đủ, đảm bảo chế độ quy định: Chi phục vụ kỳ họp HĐND, phiên họp của Thường trực HĐND; chi hội nghị của Thường trực HĐND và hội nghị của các Ban HĐND; chi hoạt động giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND và các Ban HĐND; chi hoạt động tiếp xúc cử tri; hỗ trợ các điểm tổ chức tiếp xúc cử tri, hỗ trợ đại biểu, bồi dưỡng cán bộ công chức phục vụ theo chế độ quy định; chi tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân..

Bên cạnh đó, các khoản chi khác như chi công tác phí, chi nghiên cứu học tập, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đại biểu HĐND, chi tặng quà lưu niệm, chi thăm hỏi ốm đau, của đại biểu, nguyên đại biểu HĐND, cha, mẹ, vợ chồng, con của đại biểu HĐND, chế độ may trang phục đại biểu HĐND và công chức phục vụ được quy định và thực hiện bảo đảm chế độ, tạo điều kiện cho hoạt động của HĐND các cấp ngày càng chất lượng và hiệu quả hơn.

- Trên cơ sở Nghị quyết của HĐND huyện về việc phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2020, HĐND các xã, thị trấn đã ban hành Nghị quyết để triển khai tổ chức thực hiện trong đó có phân bổ chi thực hiện chế độ, chính sách, các điều kiện đảm bảo hoạt động của HĐND, đại biểu HĐND theo quy định như: Chi phục vụ kỳ họp HĐND, chi hoạt động giám sát, chi hoạt động tiếp xúc cử tri, tiền lương, chi hoạt động tiếp công dân và một số chi khác phục vụ cho hoạt động của Hội đồng nhân dân đảm bảo theo quy định của pháp luật (*nhưng chưa được bổ sung phần chênh lệch chi Hội nghị, hoạt động giám sát, khảo sát của các thành viên theo NQ 183*).

## **2.2. Khó khăn, vướng mắc:**

- Hàng năm Thường trực HĐND cấp huyện, cấp xã căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành, căn cứ vào Nghị quyết của HĐND tỉnh để xây dựng dự toán chi cho các hoạt động của HĐND trong năm nhưng thực tế hiện nay là huyện miền núi cao của Tỉnh, nguồn thu ngân sách cấp huyện, cấp xã không đáp ứng nhiệm vụ chi phát sinh, vì vậy các chế độ chi bảo đảm cho Thường trực HĐND, các Ban và đại biểu HĐND còn nhiều khó khăn.

- Trong Nghị quyết số 183/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019, quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Thanh Hóa, trong đó có nhiều nội dung quy định ở cấp tỉnh thì có nhưng cấp huyện, cấp xã thì không có (như: mua sắm trang thiết bị làm việc cho đại biểu HĐND, Phụ cấp, khoán cước phí điện thoại cho các Phó Ban chuyên



trách cấp huyện, Phụ cấp của Ủy viên các ban HĐND cấp huyện, cấp xã...) do đó cũng ảnh hưởng đến việc đảm bảo các điều kiện cho hoạt động của HĐND cấp huyện và cấp xã.

### 3. Đề xuất, kiến nghị:

- Trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 183/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh Thanh Hóa có những nội dung chưa được quy định cho HĐND cấp huyện, cấp xã. Đề nghị HĐND tỉnh nghiên cứu bổ sung một số quy định cụ thể như sau:

+ Bổ sung quy định về chế độ phụ cấp và tiền khoán cước phí điện thoại, hoạt động phí đối với các Phó Ban chuyên trách HĐND huyện, phụ cấp kiêm nhiệm đối với Ủy viên các Ban của HĐND. Theo quy định pháp luật hiện hành thì không có quy định này và Nghị quyết 183/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh cũng không có quy định, vì vậy đối với cấp huyện việc thực hiện chế độ đối với các Phó Ban chuyên trách như hiện nay là chưa có văn bản chung thống nhất mức chi, khó khăn trong quá trình thực hiện.

+ Bổ sung quy định về việc mua sắm trang thiết bị làm việc cho đại biểu HĐND cấp huyện và cho Phó Chủ tịch HĐND cấp xã để từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, làm có căn cứ và cơ sở để dự toán ngân sách hàng năm cũng như quyết toán với Kho bạc Nhà nước nếu có nguồn tiết kiệm được để mua sắm.

+ Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh quan tâm tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã để nâng cao vị trí vai trò của đại biểu dân cử.

Trên đây là báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 183/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh Thanh Hóa và một số ý kiến, kiến nghị của Thường trực HĐND huyện Quan Hóa, trong quá trình thực hiện Nghị Quyết. Rất mong được sự quan tâm của Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa ./.

#### Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT HĐND huyện;
- Lưu VP.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



**Hoàng Đình Chung**